



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๒๙.๒.๑.๒/๖๑๒๑

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ติดตามความก้าวหน้าการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการใช้เงินรายได้ ค่าสมัครสอบคัดเลือก และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรเน้นเรื่องการทำงานเป็นทีม โดยให้บุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้องของแต่ละคณะได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

๒. เนื่องจากได้มีการหารือเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ดังกล่าวในเบื้องต้นไว้แล้ว โดยเงินรายได้บางส่วนจะนำไปสนับสนุนการดำเนินการ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการรับนักศึกษา และเนื่องจากในปัจจุบันพบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการบุคลากรภายในฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการรับนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักบริหารฯ ควรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สำนักบริหารฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักบริหารฯ ได้นัดผู้เกี่ยวข้องหารือร่วมกันในประเด็นดังกล่าว ประกอบด้วย รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร นางพิชญดา พงษ์พานิช นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ และนายสรารุช สอนใจ และสรุปผลเสนอคณะกรรมการ Dean Forum พิจารณา

คณะกรรมการ Dean Forum ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบฯ เสนอให้พิจารณา ดังนี้

๑) จัดส่งเงินค่าสมัครสอบทั้งหมดเป็นเงินรายได้ และจัดสรรให้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เพื่อหักเข้าสาธารณูปโภค

๒) จัดสรรให้สำนักบริหารฯ ร้อยละ ๙๐ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบการรับสมัครนักศึกษา การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ทันสมัย โดยวางแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ตามปีงบประมาณ หากเงินรายรับสูงกว่าเงินรายจ่ายจริง ให้สามารถเก็บไว้ใช้ปีงบประมาณต่อไป หรือเก็บเป็นกองทุน

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนและกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบ โดยเสนอให้มีผู้แทนจากคณบดีแต่ละกลุ่มสาขาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดังกล่าว จำนวน ๓ คน

๓. จัดทำระเบียบการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์การรับสมัคร เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปให้ทันต่อยุคสมัย รวมถึงตั้งเบิกหรือการขออนุมัติให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

๔. พิจารณาการจัดทำโครงสร้างฝ่ายรับสมัครนักศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โท เอก เนื่องจากเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการหารายได้หลักของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามแนวทางที่คณะกรรมการ Dean Forum เสนอ และให้สำนักบริหาร และพัฒนาวิชาการ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
 508
 วันที่
 วันที่ 11 ต.ค. 2565
 เวลา 11:00 น.

ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี โทร.๕๒๐๐ ต่อ ๑๐๑

ที่ อว.๖๙.๘.๑/๑๕๒

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สืบเนื่องจากการประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบฯ ในประเด็นดังต่อไปนี้

- ๑) การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบฯ เสนอให้พิจารณา ดังนี้
 - จัดส่งเงินค่าสมัครสอบทั้งหมดเป็นเงินรายได้ และจัดสรรให้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เพื่อหักเข้าสาธารณูปโภค
 - จัดสรรให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร้อยละ ๙๐ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบการรับสมัครนักศึกษา การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ทันสมัย โดยวางแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ตามปีงบประมาณ หากเงินรายได้สูงกว่าเงินรายจ่ายจริง ให้สามารถเก็บไว้ใช้ปีงบประมาณต่อไป หรือเก็บเป็นกองทุน
- ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนและกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบ โดยเสนอให้มีผู้แทนจากคณบดีแต่ละกลุ่มสาขาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดังกล่าว จำนวน ๓ คน
- ๓) จัดทำระเบียบการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และสถานการณ์การรับสมัคร เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปให้ทันต่อยุคสมัย รวมถึงการตั้งเบิกหรือการขออนุมัติใหม่ให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- ๔) พิจารณาการจัดทำโครงสร้างฝ่ายรับสมัครนักศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โท เอก เนื่องจากเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการหารายได้หลักของมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นี้แสดงมอบหมายให้ในรูป คณะกรรมการ Dean Forum

รักษา

11 ต.ค. 65

ดำเนินการดังเสนอ

รศ. อำนวย ทรัพย์งาม
11 ต.ค. 65

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธนบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ Dean Forum

(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

11 ต.ค. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาง)

ผู้อำนวยการบดี

11 ต.ค. 2565



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๑๐๕๖

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีข้อเสนอแนะ เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการเงินรายได้ ค่าสมัครสอบคัดเลือก และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการเงินรายได้จากค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้ติดตามการดำเนินงาน ซึ่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อยู่ระหว่างการนัดหารือกับผู้เกี่ยวข้อง และขอกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และจะสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป นั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อ การรับนักศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมได้มีมติให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเร่งดำเนินการ และนำข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป (วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕) นั้น

ในการนี้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ได้รายงานความก้าวหน้าว่า จะนำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการ Dean Forum เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรเน้นเรื่องการทำงานเป็นทีม โดยให้บุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้องของแต่ละคณะ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

๒. เนื่องจากได้มีการหารือเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ดังกล่าวในเบื้องต้นไว้แล้ว โดยเงินรายได้บางส่วนจะนำไปสนับสนุนการดำเนินการ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการรับนักศึกษา และเนื่องจากในปัจจุบันพบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการบุคลากรภายในฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการรับนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักบริหารฯ ควรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สำนักบริหารฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา
ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ